



Bumx

Các bước xây dựng đăng video 2 ô nhanh chóng

 Difficulté Moyen

 Durée 12 mois

 Catégories Sport & Extérieur

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Nếu bạn có nhu cầu về việc đăng video 2 ô miễn phí những gặp khó khăn trong các thao tác. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. BumX nền tảng sáng tạo dành cho giới trẻ. BumX chuyên tool video 2 ô, auto comment, auto share nhóm. Thu nhập cao với link rút gọn, tool đăng video REEL/ Tiktok kiếm tiền hoa hồng Shopee. Đặc biệt, cho những bạn giới thiệu BumX trên Youtube nhận ngay 1 triệu đồng.

BumX chuyên hỗ trợ **đăng video 2 ô miễn phí** tốt nhất hiện nay. Đơn vị đã cho ra mắt công cụ đo lường giá trị chính xác cực kỳ uy tín. BumX còn hỗ trợ lọc những tài khoản ảo, tài khoản vô danh, hay spam cố tình làm giảm hiệu suất giá trị.

BumX công cụ hỗ trợ đăng video 2 ô trên facebook đơn giản chỉ cần thực hiện thao tác tải ứng dụng dễ dàng. Bumx hỗ trợ trên cả 2 hệ điều hành là IOS và Android. BumX còn được coi là cách đăng video 2 ô lên Fanpage bằng điện thoại nhanh chóng và hiệu quả.

BumX với các bước xây dựng đăng video 2 ô nhanh chóng

Bước 1: Tải app BumX trên Appstore của hệ điều hành IOS và CHPlay hệ điều hành Android

Bước 2: Tạo tài khoản với việc đăng nhập bằng tài khoản google hoặc với Apple nhằm tạo tài khoản trên BumX.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công. Bạn chỉ cần nhấn chọn "đăng video 2 ô" trên app BumX.

Bước 4: Kết nối tài khoản liên kết với Fanpage Facebook

Bước 5: Thực hiện nhập đầy đủ thông tin trên BumX

Bước 6: Tiến hành upload 1 video và 1 hình ảnh theo tỷ lệ 1:1 theo hướng dẫn của BumX.

Bước 7: Chọn Button phù hợp và viết thêm nội dung thu hút bao gồm: Card Title, Description, Caption

Bước 8: Đăng bài ngay hay hẹn lịch chọn ngày đăng bài.

Tham khảo bảng giá đăng video 2 ô của BumX

BumX đem đến các gói ưu đãi phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Có rất nhiều gói VIP những giá cực rẻ. Bạn có thể tham khảo sơ qua dưới đây nhé!

Gói 3 ngày - 10.000đ - đăng video có giới hạn

Gói 7 ngày - 30.000đ - đăng video có giới hạn

Gói VIP 1 - 1 tháng sử dụng - 80.000đ - đăng video có giới hạn

Gói VIP 2 - 1 tháng sử dụng - 100.000đ - đăng video không giới hạn

Gói VIP 3 - 66 ngày sử dụng - 140.000đ - đăng video không giới hạn

Gói VIP 4 - 110 ngày sử dụng - 240.000đ - đăng video không giới hạn

Gói VIP 5 - 365 ngày sử dụng - 560.000đ - đăng video không giới hạn

Bên cạnh các gói VIP, BumX còn ưu đãi khuyến mãi, tri ân đến khách hàng thân yêu với gói combo 100 Follow, 100 like và bình luận vào 1 bài viết, 50 share... Đến với BumX hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm miễn phí giao dịch trung gian. Từ năm 2024 BumX còn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí giao dịch trung gian cho toàn bộ người dùng mua kênh tại sàn BumX.

Hiện nay, việc mua bán có nhu cầu khác cao. Và BumX được xem là một trong những sàn giao dịch mua bán Fanpage uy tín chất lượng, có tiếng với người dùng mạng xã hội. Nếu bạn đang phân vân không biết nên tham khảo và lựa chọn gói VIP nào theo nhu cầu sử dụng của mình. Hãy liên hệ ngay BumX để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Đội ngũ BumX nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ cho bạn những trải nghiệm hài lòng nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

FANPAGE: BUMX - CÔNG CỤ SÁNG TẠO

Sản phẩm đạt giải nhất phần mềm khởi nghiệp trẻ tại Hồ Chí Minh năm 2022. Khách hàng: 100,000+ người dùng

Trụ sở chính: 124 đường số 6, phường 10, khu CityLand, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: contact.bumx@gmail.com

Telegram: @odenjack07

Matériaux

Outils

Étape 1 -
